

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Tả về mùa xuân lớp 2](#)
 1. [Mẫu bài văn Tả về mùa xuân lớp 2 số 1](#)
 2. [Văn mẫu lớp 2 Tả về mùa xuân số 2](#)
 3. [Văn mẫu Tả về mùa xuân lớp 2 số 3](#)
 4. [Bài văn mẫu lớp 2 Tả về mùa xuân số 4](#)
 5. [Bài văn mẫu hay Tả về mùa xuân lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Tả về mùa xuân** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

5 mẫu bài văn Tả về mùa xuân lớp 2

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Tả về mùa xuân** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo biết dưới đây.

Mẫu bài văn Tả về mùa xuân lớp 2 số 1

Khi chúng ta đổi sang một cuốn lịch mới treo trên bức tường phòng khách, nghĩa là một mùa xuân nữa lại về. Nền trời như vừa được ai lau sạch, láng bóng, trắng xanh và cao lên hẳn. Những chú chim én từ phương Nam bay về từng đàn, cứ chao đi chao lại để báo tin vui cho mọi người. Những cơn gió thổi nhẹ và ngọt dịu hơn, chỉ se lạnh chứ không còn buốt đến thấu trời như mùa đông nữa. Những tia nắng ấm áp cũng dày hơn, kéo nhau xua tan đi những buốt giá còn sót lại. Cả một vùng đất cựa mình dậy đón xuân. Cây cối, chim muông, dòng sông, con phố, tất cả đều rạo rức. Một màu xanh nõn nà, tươi mới tràn đầy sức sống phủ lên muôn cây. Có bao nhiêu tươi đẹp, chúng đều dành cả cho mùa xuân. Các loài hoa thi thi nhau nở rộ, nào hồng, nào vàng, nào cam, nào tím, rực rỡ vô cùng. Và cả con người cũng thế. Mọi người khoác lên mình những bộ trang phục mới, xinh đẹp, rực rỡ, vui vẻ chào nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp.

Văn mẫu lớp 2 Tả về mùa xuân số 2

Mới hôm nào, thành phố rừng mình lên để đón cơn gió buốt đầu tiên của mùa đông. Vậy mà hôm nay, mùa xuân đã về rồi. Khắp nơi, đâu đâu cũng là một màu xanh tươi mới. Từ những cây bàng, cây phượng, cây sấu, cây me dọc các thôn cùng ngõ hẻm. Đến những cây cỏ, vườn hoa. Toàn là một màu xanh ngắt. Trên cao, bầu trời cũng cởi đi lớp áo xám xịt, để khoác lên tấm áo màu thiên thanh. Trên những lùm cây, tiếng chú chim hót nghe thật vui tai. Thỉnh thoảng, lại bắt gặp bóng những chú chim én nhỏ, chao liệng trên nền trời để mang tin vui đến cho mọi người. Và từ đầu phố đến cuối phố, đâu đâu cũng là những dòng chữ Chúc mừng năm mới, cũng là những hình trang trí rực rỡ, tươi vui. Mọi người nô nức, vui sướng làm việc, học tập khi mùa xuân đã về. Mùa xuân thật là tuyệt vời quá.

Văn mẫu Tả về mùa xuân lớp 2 số 3

Trên bầu trời xanh cao và rộng, những cánh én chao qua liệng lại, báo hiệu một mùa xuân đã về rồi. Theo bước chân của mùa xuân, vạt cỏ ven đường, bên triền đê trở nên xanh tươi, nõn nà. Trên những cành cây trơ trọi của mùa đông, biết bao chồi non xanh mướt thi nhau chào ngày mới. Và trên những bụi cây xanh suốt mùa đông, thì nay lại chào đón thêm những chú lá mới, đã xanh nay lại càng thêm xanh. Thành phố cũng trở nên tươi vui và rộn rã. Những cửa hàng tươi vui hơn với đủ thứ hàng hóa sắc sỡ, với những hình ảnh trang trí, câu đối, băng rôn tươi tắn. Dòng người xuống phố cũng vui vẻ hơn, họ chào nhau, dành cho nhau lời chúc tốt lành. Những thay đổi tuyệt vời ấy chính là bởi mùa xuân đã về rồi.

Bài văn mẫu lớp 2 Tả về mùa xuân số 4

Đêm hôm qua, trong một khoảnh khắc kì diệu, mùa xuân đã trở về một cách khẽ khàng sau bao tháng ngày xa cách. Mùa xuân lau sạch bầu trời, vẽ lên sắc xuân xanh biếc và đẩy bầu trời lên cao hơn. Mùa xuân đánh thức những mầm non, chồi non đang ngủ say trong cây mẹ. Mùa xuân rủ rỉ, mời gọi trăm hoa cùng nhau khoe sắc. Mùa xuân thúc dục dòng sông, con suối chảy trôi nhanh hơn. Mùa xuân lôi kéo những chim chóc, muông thú rừng ra khỏi hang sâu, ra khỏi hốc cây để chào mùa mới. Và mùa xuân đem đến cho mọi người niềm vui sướng, mê say. Họ dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa. Họ treo những câu đối, dán những hình ảnh ngộ nghĩnh. Họ ăn uống, vui chơi, mừng mùa xuân về. Thật là đông vui.

Bài văn mẫu hay Tả về mùa xuân lớp 2 số 5

Xuân đã về trên mảnh đất quê em. Mùa xuân bắt đầu vào tháng 1 và kết thúc vào tháng 3. Mùa xuân về thiên nhiên như khoác màu áo mới, những cành cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Xuân sang muôn vàn bông hoa khắp phố phường đều nở rộ. Trong vườn nhà em, ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc thắm. Những chú chim cũng hót vang lên bài ca chào mùa xuân đến, góp vui vào không khí xuân đang rộn ràng, náo nức. Em rất yêu mùa xuân vì nó gắn với ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Tả về mùa xuân lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.